

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Nguyễn Khoa Diệu An, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc  
hội và Hội đồng nhân dân tỉnh)**

Tôi là: **Nguyễn Khoa Diệu An** – Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Với 11 năm công tác tại Văn phòng UBND tỉnh và trọn 01 nhiệm kỳ HĐND là PCVP ĐBQH và HĐND; tôi có sự am hiểu về hoạt động chính quyền địa phương nói chung và HĐND nói riêng. Nếu được quý cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh NK 2021-2026, tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham gia thực hiện tốt các chức năng của HĐND, góp phần vào sự phát triển chung của Tỉnh, của Tân Uyên, cũng như giải quyết hiệu quả các vấn đề mà cử tri quan tâm; cụ thể:

1. Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri nơi ứng cử trước mỗi kỳ họp, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cô bác, anh chị cử tri; chú ý lắng nghe *đầy đủ, chính xác, kịp thời* các ý kiến, kiến nghị, đề xuất, những tâm tư, nguyện vọng của các cử tri và tôi hứa sẽ phản ảnh *đầy đủ, trung thực, có trách nhiệm* các ý kiến của cử tri; kiến nghị với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết; đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ, đôn đốc thực hiện và tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng để các kiến nghị được giải quyết *đạt được hiệu quả cao nhất*; góp phần cùng các đại biểu khác chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của quý cô bác, anh chị cử tri. Sau mỗi kỳ họp, tổ chức thông báo tới các cử tri về kết quả kỳ họp, các nghị quyết HĐND thông qua, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước kỳ họp.

2. Với vai trò là Phó Chánh Văn phòng và đại biểu chuyên trách, tôi sẽ tích cực tham mưu *hiệu quả* việc thực hiện chức năng *quyết định và giám sát* của HĐND về đảm bảo thực thi *pháp luật*, đảm bảo thực hiện *Nghị quyết HĐND tỉnh* về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, tôi quan tâm đến việc ban hành các chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, *phát huy các lợi thế, khơi dậy các nguồn lực*, nhằm đưa kinh tế - xã hội của Bình Dương phát triển ngày càng *bền vững*, đời sống nhân dân được *nâng lên, tốt hơn*. Song song đó, tôi sẽ tích cực tham mưu cho HĐND tổ chức thực hiện và tham gia giám sát các vấn đề *thực tiễn đặt ra* trong quá trình phát triển của tỉnh và những vấn đề mà *cử tri quan tâm*; tập trung giám sát vào: *xây dựng cơ sở hạ tầng, chống ùn tắc giao thông; xây dựng đô thị văn minh, thành phố thông minh; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao; bảo vệ môi trường; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng; phòng chống tham nhũng; chính sách cho hộ nghèo, các*

*đối tượng yếu thế, người có công với cách mạng; giải quyết việc làm, nhà ở cho người có thu nhập thấp, ... và các chính sách mà HĐND tỉnh thông qua.*

3. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, tôi sẽ cùng Lãnh đạo Văn phòng xây dựng, tổ chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hoạt động chuyên nghiệp hơn; cải tiến và nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; trong đó, quan tâm hơn đến việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND; xây dựng quy trình, quy chế trong việc tiếp nhận, tổng hợp, chuyển xử lý các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri và phản hồi kịp thời đến cử tri trên nhiều kênh khác nhau, một cách thuận tiện, dễ dàng, để HĐND thực sự là cầu nối quan trọng giữa Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

4. Đối với bản thân, để xứng đáng với niềm tin của các cử tri, tôi sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Với những *nỗ lực và quyết tâm* của mình, tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm và hợp tác của quý cô bác, anh chị cử tri để chúng ta *cùng nhau xây dựng* tỉnh Bình Dương, thành phố Tân Uyên sắp tới phát triển bền vững và tốt đẹp hơn./

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Đỗ Ngọc Huy, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương)**

Họ và tên: Đỗ Ngọc Huy, sinh năm 1977

Chức vụ, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bình Dương

Đơn vị bầu cử số 10: gồm các phường: Khánh Bình, Thạnh Phước, Thái Hòa và xã Thạnh Hội, thuộc thị xã Tân Uyên.

Qua nhiều năm công tác tại cơ quan Hội Nông dân tỉnh Bình Dương, tôi thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những khó khăn bất cập và nhu cầu thiết thực của người nông dân hiện nay, đó là các vấn đề về vốn, cây con giống, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật, phương thức liên kết sản xuất; hay vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản; sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn.

Do đó nếu được cử tri tín nhiệm và trúng cử tôi sẽ có nhiều điều kiện và cơ hội để tìm hiểu sâu sắc hơn, cùng với nông dân kiến nghị giải quyết các vấn đề trên, cụ thể như sau:

**Thứ nhất,** Tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, dành nhiều thời gian tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐND, các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp theo luật định.

**Thứ hai,** Tôi sẽ thường xuyên gặp gỡ, quan tâm lắng nghe, nghiên cứu và giải quyết đúng qui định các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong phạm vi vai trò trách nhiệm được phân công; phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến đến HĐND, UBND và các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết, đồng thời theo dõi đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện của ngành chức năng để kịp thời thông tin đến cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri, nhất là đối với Nông dân.

**Thứ ba,** với vai trò trách nhiệm là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, tôi sẽ cùng tập thể Ban thường vụ Hội Nông dân: đề xuất với Đảng quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ, kiện toàn tổ chức bộ máy của Hội Nông dân các cấp; đề xuất với HĐND, UBND xây dựng và triển khai các chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; hỗ trợ người nông dân tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ứng dụng khoa học công nghệ, ưu đãi về vốn, học nghề, liên kết sản xuất tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, góp phần giúp người nông dân làm giàu chính đáng; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Hội. Giúp nông dân cải thiện đời sống tăng thu nhập góp phần thực hiện an sinh xã hội và củng cố tổ chức Hội ngày càng phát triển vững mạnh. Vận động nông dân xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại.

Để làm được những việc nêu trên, tôi sẽ luôn cố gắng phấn đấu tự học tập, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, làm tốt

nhiệm vụ của người đại biểu dân cử và nhiệm vụ chuyên môn được tổ chức phân công, xứng đáng với niềm tin của cử tri và nông dân tỉnh nhà.

Tôi ước mong được sự tín nhiệm của quý cử tri bầu cho tôi trở thành đại biểu của nhân dân để tôi cùng chung tay góp sức với người dân xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương)**

Với mong muốn là được tiếp tục cống hiến, phục vụ tổ quốc, phục vụ cộng đồng và nhân dân ở vai trò là đại biểu HĐND; tôi rất mong Quý cử tri tín nhiệm, ủng hộ bầu cho tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2016. Nếu được quý cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm trao trọng trách là người đại biểu dân cử, Tôi đề ra Chương trình hành động **với 03 nội dung trọng tâm** cụ thể như sau:

**Một là:** Tôi sẽ nỗ lực làm thật tốt vai trò, trách nhiệm của người Đại biểu HĐND; tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân và hiến pháp; nguyện cùng toàn Đảng, toàn Dân ra sức phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới với mục tiêu **“Dân giàu, Nước mạnh, Xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”**. Ngoài việc tham gia cùng HĐND tỉnh góp ý, xây dựng pháp luật, giám sát việc thực thi pháp luật của UBND các cấp. Tôi sẽ dành nhiều thời gian để thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri; thường xuyên tiếp xúc với cử tri, tìm hiểu tâm tư, lắng nghe nguyện vọng của cử tri; để thu thập và phản ánh trung thực các tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri đến với HĐND tỉnh, các cấp chính quyền, cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, bảo vệ lợi ích hợp pháp cho nhân dân và cho địa phương.

Đồng thời, vận dụng những kỹ năng, kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình công tác gần 30 năm qua; cùng các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát các hoạt động thực thi pháp luật của UBND các cấp, đổi mới hoạt động của HĐND theo hướng ngày càng dân chủ, gần dân hơn, tiến bộ hơn vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

**Thứ hai:** Với vai trò là người đứng đầu của ngành Thanh tra tỉnh Bình Dương, để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, tôi sẽ cùng tập thể BLĐ Thanh tra tỉnh quyết tâm tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy; chú trọng việc xây dựng đào tạo đội ngũ CBCC đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ... nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của ngành theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp và hiệu quả. Xứng đáng với di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh **“Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”**

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác QLNN trên các lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và PCTN. Trong đó: tập trung giải quyết, xử lý dứt điểm những vụ việc, những vấn đề còn tồn đọng, kéo dài; từng bước ngăn chặn có hiệu quả tình trạng những nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, tiêu cực và gây bức xúc trong xã hội, trong nhân dân. Tăng cường kiểm tra, thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ, thực thi quyền lực trong công vụ và kiểm soát tài sản, thu nhập. Kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các

hành vi vi phạm pháp luật. Trong quá trình giải quyết công việc, ngoài việc phải tuân thủ các nguyên tắc theo đúng quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước; thì cũng cần phải coi trọng việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng và của người dân. Góp phần giữ ổn định tình hình ANTT, ATXH nhằm thúc đẩy phát triển KTXH.

**Thứ ba:** Về bản thân, tôi tiếp tục tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; luôn tiên phong, gương mẫu và đi đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đảng viên, người cán bộ quản lý và là người Đại biểu của nhân dân; nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều, dám nghĩ – dám làm – dám chịu trách nhiệm; có trách nhiệm trong lời hứa với cử tri; vận động gia đình và nhân dân thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Đảng Đoàn, Phó Chủ tịch  
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh)**

Đơn vị bầu cử số 10: phường Khánh Bình, phường Thạnh Phước, phường Thái Hòa, xã Thạnh Hội (thị xã Tân Uyên)

Sinh ngày: 25/06/1987. Quê quán: Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình

Dương.

Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật. Học vị: Thạc sỹ Luật Kinh tế

Lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị

Chức vụ hiện tại: Ủy viên Đảng Đoàn, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Năm 2016, tôi đã rất vinh dự được cử tri tín nhiệm bầu trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tôi đã nỗ lực học hỏi, rèn luyện để cụ thể hóa và thực hiện lời đã hứa trước quý cử tri. Trong kỳ bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, tiếp tục bầu tôi trở thành đại biểu HĐND tỉnh, tôi cam kết:

- Nghiêm túc lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của cử tri; nghiên cứu quy định của pháp luật; chia sẻ khó khăn, vướng mắc của các ngành, của chính quyền các cấp để kiến nghị, đề xuất các ý kiến đúng quy định, phù hợp thực tiễn.

- Tích cực nghiên cứu, thảo luận để cùng với các đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh Bình Dương, đặc biệt là các vấn đề được quý cử tri quan tâm như: cải cách thủ tục hành chính; cải thiện và phát triển hạ tầng giao thông; bảo vệ môi trường; triển khai thực hiện chiến lược xây dựng thành phố thông minh; công tác phòng chống dịch bệnh – nhất là dịch bệnh Covid-19; đảm bảo an sinh xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo an toàn trật tự xã hội...

- Nghiêm túc, trách nhiệm trong thực hiện chức năng giám sát của người đại biểu, đảm bảo đúng quy định, hiệu quả, thực chất, thông qua các hoạt động như: chất vấn, tham gia đoàn giám sát chuyên đề, thông qua việc tiếp công dân, tiếp xúc cử tri nơi ứng cử...

- Chú trọng đến các vấn đề liên quan mật thiết đến mỗi thành viên gia đình như: vấn đề an toàn cho phụ nữ và trẻ em; an toàn thực phẩm; vấn đề y tế; bảo hiểm; giáo dục; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt quan tâm phát huy vai trò

của phụ nữ, đảm bảo bình đẳng giới, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em.

Nếu được quý cô bác anh chị cử tri tiếp tục tín nhiệm, tôi sẽ cùng với các vị đại biểu HĐND tỉnh, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, cụ thể hóa các lời hứa, góp phần đưa tỉnh Bình Dương ngày càng phát triển, với mục tiêu cao nhất là hạnh phúc, bình yên, thịnh vượng cho mỗi người dân sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh ./.



**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Kim Ngọc Thế Ngân, Phó Chủ tịch UBND phường Uyên  
Hưng,  
thị xã tân Uyên tỉnh Bình Dương)**

**Tôi tên là Kim Ngọc Thế Ngân**, hiện đang công tác tại UBND Phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.. Chức vụ: Phó chủ tịch ủy ban nhân dân Phường Uyên Hưng, thị xã tân Uyên.

Hôm nay tôi được Ủy ban MTTQ Việt Nam, cơ quan và quý cử tri giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, đây là niềm vinh dự đồng thời, cũng là trách nhiệm của bản thân tôi trong việc chuyển tải đầy đủ những ý kiến, kiến nghị, tâm tư và nguyện vọng của quý cô bác, anh chị cử tri và nhân dân đến chính quyền các cấp, xem xét giải quyết kịp thời, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Kính thưa các đồng chí, kính thưa quý cử tri !

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. HĐND quyết định các vấn đề của địa phương theo luật định; giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND.Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua người đại diện là đại biểu Hội đồng nhân dân.

Nhận thức được tầm quan trọng, vai trò, vị trí và nhiệm vụ của HĐND; Nhiệm kỳ này, nếu tôi được các đồng chí và quý cử tri tín nhiệm bầu tôi trúng cử là đại biểu HĐND Tỉnh, tôi sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, tập trung một số vấn đề sau:1. Không ngừng nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ , nhận thức về mọi mặt, bởi vì có hiểu sâu, có hiểu chính xác các vấn đề, nắm rõ các vấn đề thì mới tự tin bảo vệ quan điểm của mình, thì khi thẩm tra, chất vấn, thảo luận hoặc giám sát sẽ đạt kết quả .

2. Tôi sẽ phát huy hơn nữa các kỹ năng, kinh nghiệm, tâm huyết, trách nhiệm của mình trong hoạt động HĐND, tôi sẽ cùng với ĐB HĐND tham gia tích cực, tiếp tục đổi mới hoạt động HĐND tỉnh theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất, hiệu quả nhằm đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

3. Tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp, và các đợt TXCT cũng như tiếp công dân định kỳ, ngoài ra tôi cũng sẽ TXCT theo yêu cầu

đề trân trọng lắng nghe và để thấu hiểu những ý kiến, kiến nghị của cử tri, tôi sẽ nghiên cứu và chọn lọc những vấn đề bức xúc mà cử tri nêu ra để kiến nghị với TT HĐND, với các ban HĐND và Tôi sẽ tiếp tục theo dõi các cơ quan chức năng giải quyết những vấn đề đó như thế nào, có đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân hay chưa. Với sự quyết tâm cao và tinh thần trách nhiệm của người đại biểu dân cử, cùng với năng lực của mình, tôi tin rằng bản thân sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

4. Tôi sẽ quan tâm kiến nghị, tham gia cùng HĐND Tỉnh trong việc đề ra những quyết sách phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; trước hết là quan tâm chính sách đối với người có công, chính sách đối với những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội như phụ nữ và trẻ em; người khuyết tật, người cao tuổi; chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở; hoạt động của Mặt trận, đoàn thể và đội ngũ cán bộ MTTQ.

- Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng ưu tiên phát triển dịch vụ công nghiệp, gắn với phát triển đô thị và bảo vệ môi trường, tập trung ở những lĩnh vực chính bao gồm: Kinh tế, XH, Y tế, Giáo dục, Môi trường, QPAN, Tôn giáo, thực thi pháp luật và xây dựng chính quyền địa phương.

5. Tôi sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cơ sở; nhất là đối với **xã Thạnh Hội, phường Thạnh Phước, phường Khánh Bình, phường Thái Hòa !** địa bàn tôi được về ứng cử, để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri; kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết những bức xúc của nhân dân và giám sát việc thực hiện đề báo cáo với cử tri.

Kính thưa quý cô bác anh chị cử tri ! Với thời gian có hạn, tôi chỉ có thể trình bày chương trình hành động chính của mình, nếu quý cô bác anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi vào ĐB HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ cụ thể hóa chương trình hành động của mình bằng những việc làm cụ thể và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân giao cho để xứng đáng là người đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.

Một lần nữa rất mong được sự ủng hộ, sự tín nhiệm của quý cô bác, anh chị cử tri, xin gửi đến quý cô bác, anh chị cử tri lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống ! Xin trân trọng cảm ơn và xin kính chào !

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ  
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X  
(Đồng chí Dương Tấn Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa  
khoa tỉnh Bình Dương)**

Họ và tên: DƯƠNG TẤN TÀI

Sinh ngày: 25/01/1967

Quê quán: Xã Bạch Đằng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Thường trú: Số 125, đường số 1, tổ 69, khu phố 5, KDC HT 1, phường Hiệp Thành, TP TDM, tỉnh Bình Dương.

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Kính thưa: Đồng chí Chủ trì Hội nghị; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Dương; Các đồng chí lãnh đạo Thị xã Tân Uyên, Các đồng chí lãnh đạo phường Khánh Bình, phường Thạnh Phước, phường Thái Hoà, xã Thạnh Hội; Các cô bác, anh chị cử tri tham dự Hội nghị hôm nay.

Tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương hiệp thương, giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Nếu được sự tín nhiệm của cô bác, anh chị bản thân tôi càng phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa trong công việc của mình, cụ thể là:

1- Tiếp tục rèn luyện học tập tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, lối sống và năng lực công tác để luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, thầy thuốc của bệnh viện vừa hồng vừa chuyên, đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý và có chất lượng nhằm mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày một tốt hơn.

2- Với trách nhiệm và kinh nghiệm của bản thân, tôi xác định cùng với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, của Bộ Y tế, của tỉnh Bình Dương, của Sở Y tế. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh, gần gũi gắn bó liên hệ mật thiết với cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với HĐND tỉnh. Tiếp thu đúng, đầy đủ các chủ trương, nghị quyết của HĐND tỉnh để tổ chức triển khai, phổ biến, truyền đạt cho cử tri thực hiện có hiệu quả; lắng nghe, tập hợp đúng, đầy đủ các ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh đến HĐND tỉnh, đến các cơ quan chức năng có trách nhiệm xem xét giải quyết kịp thời.

3- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến để quyết định những vấn đề quan trọng của HĐND tỉnh và thực hiện tốt chức năng giám sát các chuyên đề bức xúc được nhiều cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, để không phụ lòng tin của cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Kính chúc quý vị đại biểu, quý cô bác, anh chị dồi dào sức khỏe, bình yên, hạnh phúc, thành công! Tôi xin trân trọng cảm ơn!

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Bồ Kỹ Thuật, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương)**

**Kính thưa: - Các đồng chí lãnh đạo các cấp, các ngành;**

**- Quý ông bà, cô, chú, anh chị cử tri;**

- Tôi tên: Bồ Kỹ Thuật

- Hiện là Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

Được sự tin nhiệm của công chức Sở Xây dựng, cử tri nơi cư trú và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương hiệp thương giới thiệu tôi ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026, đối với tôi đây là một niềm vinh dự to lớn của bản thân.

Kính thưa: - Các đồng chí lãnh đạo;

- Quý ông bà, cô, chú, anh chị cử tri

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa của tỉnh đạt được rất nhiều tích cực nhưng cũng tồn tại nhiều vấn đề cần phải giải quyết cấp bách để đảm bảo phát triển bền vững như: quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, ngập nước, nhà ở xã hội, trường học, bệnh viện.... đây là những vấn đề mà ngành xây dựng phải tập trung tham mưu, đề xuất các giải pháp để thực hiện trong thời gian sớm nhất

Với sở trường công tác và chức năng nhiệm vụ được giao, nếu được quý ông bà, cô, chú, anh, chị cử tri tin nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 lần này, tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình, nguyện đem hết sức mình để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với chương trình hành động cụ thể như sau:

1. Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống. Giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp HĐND, phản ánh với các cấp các ngành có liên quan, có thẩm quyền giải quyết và quyết tâm theo dõi kết quả giải quyết thông báo cho cử tri.

2. Cùng với tập thể Ban Giám đốc, công chức Sở Xây dựng chủ động tham mưu, giúp UBND tỉnh sớm chỉ đạo thực hiện các chương trình đột phá trong lĩnh vực phát triển đô thị, tạo điều kiện thu hút đầu tư trong lĩnh vực phát triển đô thị, phát triển nhà ở xã hội, tham mưu cơ chế, giải pháp chính trang các khu ở, hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

3. Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm, có chất lượng các hoạt động của người đại biểu Hội đồng nhân dân trước, trong và sau các kỳ họp. Trực tiếp tham gia chất vấn và thường xuyên giám sát các nội dung do các Sở, ngành, địa phương cam kết thực hiện, nhất là giám sát công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị, đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là chương trình hành động của bản thân và cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện nếu được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Rất mong cử quý cô, chú, anh, chị cử tri ủng hộ, để tôi có điều kiện thực hiện các nội dung chương trình hành động đã đề ra.

Một lần nữa xin cảm ơn và trân trọng kính chào!